
Aðalfundur	05.05.22	
	
Steini	býður	gesti	velkomna.	
Gunnar	Eiríksson	í	Túnsbergi	er	kosinn	fundarstjóri	og	Guðríður	Eva	kosinn	
ritari	
	
Reikningar	félagsins	eru	lagðir	fram:	
Svava	leggur	fram	reikninga	félagsins	fyrir	síðustu	3	ár.	Byrjað	er	á	reikningi	
ársins	2019.		
Reikningur	ársins	2019:		
		 Reikningurinn	er	samþykktur	samhljóða.	
Reikningur	ársins	2020:		
		 Hanna	spyr	út	í	hærri	kostnað	vegan	bókhaldsvinnu.	Sá	kostnaður	er	
útskýrður	vegna	auka	vinnu	sem	þurfti	að	fara	í	vegna	þessa	að	VSK	skýrslum	
síðustu	ára	hafði	ekki	verið	skilað.	Reikningurinn	er	samþykktur	samhljóða.	
Reikningur	ársins	2021:	
		 Reikningurinn	er	samþykktur	samhljóða	
	
Verðlaun	veitt	fyrir	síðustu	ár	
2019	
Hæðsti	Stóðhestur	í	kynbótadómi	-	Apollo	frá	Haukholtum;	B:8.73		H:8,41		A:8.52	
Hæðsta	hryssa	í	kynbótadómi	-	Hrifla	frá	Hrafnkelsstöðum	I;		B:	8.72	H:	8.07	A:	
8.33	
Stigahæðsta	Ræktunarbúið	-	Haukholt		með	391.94	stig	
	
2020	
Hæðsti	Stóðhestur	í	kynbótadómi	-	Hávaði	frá	Haukholtum;	B:	8.73	H:	8,41	
A:8.52	
Hæðsta	hryssa	í	kynbótadómi	-	Hind	frá	Hrafnkelsstöðum	1;	B:	8.65		H:	8.15	A:	
8.32	
Stigahæðsta	Ræktunarbúið	-	Miðfell	2	með		195.32	stig	
	
2021	
Hæðsti	Stóðhestur	í	kynbótadómi	-	Hávaði	frá	Haukholtum;	B:	8.8		H:	8.33		A:	8.5	
Hæðsta	hryssa	í	kynbótadómi	-	Örk	frá	Túnsbergi;	B:	8.23		H:8.26	A:	8.25	
Stigahæðsta	Ræktunarbúið	2021	–	Jaðar;	199,16	
	
	
Hlutur	Hrossaræktarfélagsins	í	reiðhöllinni:	Hestmannafélagið	Jökull	biðlar	til	
minni	hlutahafa	í	reiðhöllinni	á	Flúðum	um	að	gefa	sinn	hlut	í	höllinni	eftir	til	
nýja	hestamannafélagsins.		
Þetta	er	samþykkt	af	fundargestum	
	
Breytt	starfsemi	félagsins:	
-	að	félagið	hætti	stóðhestahaldi	
-	Guðríður	framleigir	girðingu	félagsins	í	ár.	Í	sumar	fyrir	stóðhestinn	Þráinn	frá	
Flagbjarnarholti:	
	
Aðalfundurinn	setur	fram	eftirfarandi	tillögu,	sem	er	samþykkt:	



Aðalfundur	Hrossaræktafélgas	Hrunamanna	haldinn	05.05.22	Samþykkir	að	
áframleigja	stóðhestagirðingu	í	Hruna	til	Guðríðar	Evu	Þórarinsdóttur	sumarið	
2022.	Guðríður	mun	þá	sjá	um	viðhald	girðingarinnar	það	sumar	og	alla	umsjón	
og	eftirlit	í	girðingunni.	
	
Þetta	er	gert	með	fyrirvara	um	samþykki	Óskars	í	Hruna	á	því	að	samningurinn	
sé	framleigður	af	félaginu.	
	
-	Fyrir	næsta	ár	verði	farið	í	að	að	finna	út	um	framtíðarnotkun	hólfsins	í	Hruna,	
eða	hvort	að	finna	eigi	annað	hólf	sem	félagið	geti	nýtt	sem	tittahólf.	
	
	
Stórnarkjör:	
Þorsteinn	hættir.	Bára	kemur	inn	sem	ritari,	Guðríður	verður	formaður	og	Svava	
áfram	Gjaldkeri	
	
Önnur	mál:	
	-	Félagsgjöld:		
Stjórn	leggur	fram	tillögu	um	að	lækka	félagsgjöld.	Þar	sem	fjárhagsvandi	
félagsins	er	úr	sögunni	væri	hægt	að	lækka	gjaldið	aftur,	en	það	var	hækkað	á	
síðasta	aðalfundi.	
Fundarmeðlimir	eru	einróma	sammála	um	að	halda	félagsgjaldinu	óbreyttu	í	
3000kr	
	
	-	Félagið	vill	minnast	þriggja	félaga	sem	féllu	frá	á	síðasta	ári	félgsins.	Þetta	eru	
þeir	Haraldur	á	Hrafnkelsstöðum	ásamt	þeim	Jóhannesi	og	Kjartani	í	Hammi.	
Allir	höfðu	þeir	verið	félagar	frá	stofnun	félagsins	
	
	


